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                                 บันทึกรายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3  ครั้งที่ 2/2566 

วันที่ 22 สิงหาคม  2566 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน

................................................................................................................ 
ผู้เข้าประชุม 

1. นายอุทิศ      ภูมิล าเนา   ประธานสภา 
2. นางสมปอง  วามะเกต   รองประธานสภา 
3. นายรัชชัช  ศิลาบุตร             เลขานุการสภา 
4. นายชนะ   โสมาบุตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 
5. นายไพบูลย์  พิมพ์ศรีโคตร   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
6. นางวิไล   ชมาฤกษ์   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
7. นายพลากร  ลุส าเร็จ    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
8. นางสาวปองรักษ์  วามะเกต   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
9. นางดอกรักษ ์  เจริญรอย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
10. นายสัตยา  อ่อนพา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
11. นายพิมพ์   ดาษดา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
12. นายวีระพงษ ์  บุญเรือง    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
13. นางสายฝน  บัวเผือน    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม   

ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายปัญญากรณ ์ สามทอง    นายก อบต. 
2. นายส าราญ  ลุนพรม    รองนายก อบต. 
3. นายอ านาจ  บุญราศรี   รองนายก อบต.  
4. นายสุบิน  บุญหาร    เลขานุการนายก อบต. 
5. นางสุรัสวดี  บูรณะพล   รองปลัด อบต. 
6. นางอุไรวรรณ สุวรรณพิมพ์   หัวหน้าส านักปลัด 
7. นางวิภารัตน์  เจริญลอย   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
8. นายพงศกรณ ์ แสนสุข    ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
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เริ่มประชุมเวลา  8:.00 น. 

ข้อประชุม 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว นายอุทิศ   ภูมิล าเนา ต าแหน่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน เป็นประธานการประชุม ได้กล่าวเปิดประชุม
สภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ.2565 

   ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายอุทิศ ภูมิล าเนา    การประชุมในวันนี้เป็นการประชุมต่อเนื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
ประธานสภาฯ   รายจ่ายปี 2567 หลังจากทางสภารับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
   ประจ าปี 2567 ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 
ที่ประชุม   รับทราบ 
 ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
นายอุทิศ  ภูมิล าเนา    เนื่องจากรายงานประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน สมัยสามัญ 
ประธานสภาฯ    สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2566 ยังไม่แล้วเสร็จ 
ที่ประชุม    รับทราบ 

 ระเบียบวาระท่ี 3   กระทู้ถาม 
     ไม่มี       

 ระเบียบวาระท่ี 4          เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
     ไม่มี 

                  ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา     มีเรื่องเสนอใหม่ดังนี้ 

ประธานสภาฯ 5.1.เรื่องพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  

พ.ศ.2567 วาระท่ี 2 ขั้นรับการแปรญัตติ  

   ตามท่ีมอบหมายให้คณะกรรมการแปรญัตติได้ด าเนินการแปรญัตติ ตาม

ขั้นตอน ตามระเบียบข้อบังคับการประชุม ข้อ 45 ประกอบ  ข้อ 49 ข้อ 50 

คณะกรรมการแปรญัตติได้อนุมัติตามระเบียบข้อบังคับการประชุมและบัดนี้

รายการในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่

คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการแปรญัตติได้ท าการแปรญัตติเสร็จแล้วนั้น จึงจะ

ให้คณะกรรมการแปรญัตติอภิปราย ก่อนจึงจะให้ทางฝ่ายผู้บริหารชี้แจงเชิญ

คณะกรรมการแปรญัตติครับ 

น.ส.ปองรักษ์ วามะเกต  สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล ตามท่ี ได้มีการประชุมสมัยสามัญที่ 3 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6   ครั้งที่ 1 วันที่ 10 สิงหาคม 2566 สภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกจาน ได้มีมติ

รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 และได้มีการแต่งตั้ง
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คณะกรรมการแปรญัตติ โดยมีประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลโคกจานได้สรรหาคณะกรรมการการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือท าการแปรญัตติร่าง

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 2567 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกจานได้ท าการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในระหว่างวันที่ 15,16, 

และ 17 สิงหาคม 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอชี้แจงรายละเอียดโครงการที่

คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2567 จ านวน 5 รายการ ซึ่งดิฉันจะให้คณะกรรมการแปรญัตติผู้ที่แปรญัตติ

แต่ละท่านป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดตามล าดับเชิญค่ะ 

นายพิมพ์  ดาษดา  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2467 แล้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 ขอเสนอแปรญัตติปรับลด ดังนี้ 

วัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 25,000 บาท  

ขอปรับลด จ านวน 5,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท   เนื่องจาก  

งบประมาณท่ีตั้งไว้เกินความจ าเป็น 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา   ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง  นางสาวปองรักษ์  วามะเกต สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 บ้านนาตาล และ นาง
ดอกรักษ์   เจริญรอย สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 บ้านโคกน้อย 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา  มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการแปรญัตติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 แปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
วัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ

สิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 25,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 

5,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็บชอบการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 
แปรญัตติปรับลด วัสดุงานบ้านงานครัว  ค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ เพ่ือจ่าย
เป็นค่าจัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 25,000 บาท ขอ
ปรับลด จ านวน 5,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท 

   เห็นชอบ 12 เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง 
นายไพบูลย์  พิมพ์ศรีโคตร  กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 2567 แล้ว ขอเสนอแปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
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งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการต่างๆ เช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 10,000 

บาท ขอปรับลด จ านวน 5,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท เนื่องจาก  

งบประมาณท่ีตั้งไว้เกินความจ าเป็น 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา   ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง     นายพลากร  ลุส าเร็จ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่ และ 

         นายพิมพ์  ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 บ้านโนนสว่าง 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา  มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการแปรญัตติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 แปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าจ้าง

เหมาบริการต่างๆเช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆงบประมาณตั้งไว้ จ านวน 10,000 บาท 

ขอปรับลด จ านวน 5,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็บชอบการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 
แปรญัตติปรับลด งานบริหารงานคลัง ค่าใช้สอย ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการต่างๆเช่นค่าถ่ายเอกสารต่างๆงบประมาณตั้งไว้ 
จ านวน 10,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 5,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท 

   เห็นชอบ 12 เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง 
นางดอกรักษ์  เจริญรอย  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2467 แล้ว 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 7 ขอเสนอแปรญัตติปรับลด ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า

ไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท  

ขอปรับลด จ านวน 15,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท   เนื่องจาก  ยัง

ไม่มีความจ าเป็นและกย็ังอยู่ในช่วงการท าประชาพิจารณ์ยังไม่แล้วเสร็จดี 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา   ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง  นายพลากร   ลุส าเร็จ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่ และ นายไพบูลย์  
พิมพ์ศรีโคตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บ้านโคกจาน 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา  มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการแปรญัตติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 แปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

ขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า
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ไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 15,000 บาท 

คงไว้ จ านวน 5,000 บาท   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็บชอบการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 

แปรญัตติปรับลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์

ยานพาหนะและขนส่ง เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดตั้งเครนไฮโดรลิค

พร้อมกระเช้าไฟฟ้า งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 20,000 บาท  ขอปรับลด จ านวน 

15,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท    

   เห็นชอบ 12 เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง 
นายพลากร  ลุส าเร็จ  กระผมได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
เลขานุการฯ  2567 แล้ว ขอเสนอแปรญัตติปรับลด ดังนี้ 

งานสาธารณสุข ค่าใช้สอย โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covic-19) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน -30,000 บาท ขอปรับ

ลด จ านวน 10,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท   เนื่องจาก  ปัจจุบันนี้

รัฐบาลได้ประกาศเป็นโรคประจ าท้องถิ่นแล้ว จึงไม่ความจ าเป็น 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา   ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง  นายไพบูลย์  พิมพ์ศรีโคตร สมาชิก อบต.หมู่ที่ 3 บ้านโคกจาน และนาย
พิมพ์  ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 บ้านโนนสว่าง 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา  มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการแปรญัตติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 แปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
งานสาธารณสุข ค่าใช้สอย โครงการรณรงค์ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรน่า 2019 (Covic-19) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน -30,000 บาท ขอ

ปรับลด จ านวน 10,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท   โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็บชอบการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2567 

แปรญัตติปรับลด งานสาธารณสุข ค่าใช้สอย โครงการรณรงค์ป้องกัน และ

ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covic-19) งบประมาณตั้งไว้ จ านวน -

30,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 10,000 บาท คงไว้ จ านวน 20,000 บาท

เห็นชอบ 12 เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง 

นางสาวปองรักษ์ วามะเกต  ดิฉันขอเสนอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567  
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6 ขอเสนอแปรญัตติปรับลด ดังนี้ 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

20,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 15,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท   
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เนื่องจาก  ยังไม่มีความจ าเป็นและก็ยังอยู่ในช่วงการท าประชาพิจารณ์ยังไม่แล้ว

เสร็จดี 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา   ขอผู้รับรองครับ 

ประธานสภาฯ 

ผู้รับรอง  นายพลากร   ลุส าเร็จ สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5 บ้านโคกใหญ่ และ นายพิมพ์ 
ดาษดา สมาชิก อบต.หมู่ที่ 9 บ้านโนนสว่าง 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา  มีสมาชิกท่านใดเห็นด้วยในการแปรญัตติรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ประธานสภาฯ พ.ศ.2567 แปรญัตติปรับลด ดังนี้ 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง เพ่ือจ่าย

เป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน 

20,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 15,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท     

โปรดยกมือครับ 

มติที่ประชุม  มีมติเห็บชอบการแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีพ.ศ.2567 แปร

ญัตติปรับลด แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ก่อสร้าง

เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ งบประมาณตั้งไว้ 

จ านวน 20,000 บาท ขอปรับลด จ านวน 15,000 บาท คงไว้ จ านวน 5,000 บาท   

เห็นชอบ 12 เสียง/ ไม่รับรอง - เสียง / งดออกเสียง – เสียง 

น.ส.ปองรักษ์ วามะเกต   ดิฉันขอฝากผู้บริหารเรื่องงบประมาณท่ีคณะกรรมการแปรญัตติได้ปรับลด 
สมาชิก อบต.หมู่ที่ 6      ทั้งหมดจ านวน 5 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 50,000 บาท น าเงินในส่วนนี้ไปใช้ใน

การซ่อมแซมถนนลูกรังในเขตต าบลโคกจาน 
นายอุทิศ ภูมิล าเนา   คณะกรรมการแปรญัตติได้ท าการแปรญัตติตัดลดงบประมาณลงจ านวน 

ประธานสภาฯ    ทั้ง 5 โครงการ รวมเป็นจ านวน  50,000 บาท นั้นต่อไปผู้บริหารท้องถิ่นจะน า

งบประมาณท่ีท าการแปรญัตติเสนอขึ้นเป็นรายการใหม่หรือเพ่ิมเติมงบประมาณ

ตามค าขอเสนอ ขอเชิญครับ 

นายปัญญากร   สามทอง   ขอขอบคุณ สมาชิกทุกท่านที่เห็นความส าคัญในการแปรญัตติปรับลดครั้งนี้

เพ่ือผลประโยชน์ต่อประชาชนภายในต าบลโคกจานของเรา ตามท่ี คณะกรรมการ

แปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 ได้ท าการแปรญัตติเงิน

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 50,000 บาท นั้น              

 อาศัยอ านาจตาม พ.ร.บ.สภาต าบลและองค์การบริหารส่วน  พ.ศ.2537 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับปัจจุบัน มาตรา 59 ประกอบกับมาตรา 87 ประกอบกับ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ข้อ.60 จึงขอเสนอญัตติหรือรับรองการแปรญัตติ ท า
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เงินงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท ไปเพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายรายจ่าย

ประจ าปี 2567 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชนตามรายการดังนี้ 

   ตั้งจ่ายกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่า

ใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายเพิ่มเติม 

จ านวน  50,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท เพ่ือตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ

ต่อไป  

นายอุทิศ   ภูมิล าเนา     สมาชิกท่านใดเห็นชอบตามที่ท่านนายกเสนอโปรดยกมือ 

ประธานสภาฯ 

มติที่ประชุม   มีมติเห็บชอบการแปรญัตติ น าเงินงบประมาณ จ านวน 50,000 บาท ไป

เพ่ิมเติมงบประมาณรายจ่ายรายจ่ายประจ าปี 2567 เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ

ประชาชนตามรายการดังนี้ 

   ตั้งจ่ายกองช่าง แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งบด าเนินงาน หมวดค่า

ใช้สอย ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เดิมตั้งไว้ 100,000 บาท ตั้งจ่ายเพิ่มเติม 

จ านวน  50,000 บาท รวมเป็นเงิน 150,000 บาท เพ่ือตราเป็นกฎหมายใช้บังคับ

ต่อไป   12 เสียง/ ไม่รับรอง – เสียง / งดออกเสียง – เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6            เรื่อง อ่ืนๆ (ถ้ามี) 

นายอุทิศ  ภูมิล าเนา    เชิญสมาชิกทุกท่านเสนอเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานสภาฯ 

นางสมปอง วามะเกต   ฝากผู้บริหารเร่งหาวิธีด าเนินการแก้ไขฝายน้ าล้นของหมู่ที่ 1 ที่ทางผู้บริหาร 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 1  ได้ออกไปส ารวจ และตอนนี้ฤดูฝนประชาชนได้รับความเดือดร้อนมาก 

นายสัตยา อ่อนพา   ขอหินลูกรังไปลงบริเวณนานายเพียง และบริเวณนานายภู่ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 8 

นายพลากร ลุส าเร็จ   เรียนถามผู้บริหารโครงการติดตั้งกล้องวงจรหมู่ที่ 5 จะได้ด าเนินการเมื่อไหร่ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 5  ครับ 

นางสายฝน บัวเผือน   เรื่องถนนลูกรังหมู่ท่ี 12 ที่ทางผู้บริหารออกไปส ารวจฝากรีบด าเนินการ 

สมาชิก อบต.หมู่ที่ 12  แก้ไขด้วยเนื่องจากตอนนี้เข้าฤดูฝนชาวบ้านได้รับความเดือดร้อน 

ปัญญากรณ์ สามทอง   ฝายกั้นน้ าล้นขอหมู่ท่ี 1 ช่างทาง อบต.ออกไปส ารวจแล้วจะต้องใช้ 

นายก อบต.ฯ  งบประมาณเป็นจ านวนมากผมจึงให้ช่างท าหนังสือประสานแผนไปของบประมาณ

จากหน่วยงานอื่นของรัฐอยู่  

    เรื่องติดตั้งกล้องวรจรหมู่ที่ 5 ผู้รับเหมาจะเข้ามาด าเนินการภายในอาทิตย์นี้ 
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    และอีกเรื่องเกี่ยวกับคลองระบายน้ าช่วงนี้เป็นหน้าฝนผมได้ให้ช่างทาง 

อบต.ออกไปส ารวจทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่ต าบลโคกจานว่ามีตรงจุดบริเวณไหน

จะต้องแก้ไขและตรงจุดบริ เวณไหนสามารถแก้ไขได้ทันที่ก็จะให้ช่างทาง                  

อบต.แก้ไขเบื้องต้นไปก่อน และตอนนี้ทางช่วงก็ก าลังเริ่มน าเนินการให้อยู่ 

นายอุทิศ ภูมิล าเนา   มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเพ่ิมเชิญครับ 

ประธานสภาฯ 

ที่ประชุม   ไม่มี 

นายอุทิศ ภูมิล าเนา     ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนอเรื่องอ่ืนๆเพ่ิมผมขอปิดการประชุมและจะขอเปิด 

ประธานสภาฯ  ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2567 เพ่ือ

พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 256วาระท่ี 3 ขั้นลงมต ิ

   และขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความส าคัญในการประชุมครั้งนี้ 

ปิดการประชุมเวลา  16:00 น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
                   ลงชื่อ                                  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 

                  (นายรัชชัช  ศิลาบุตร ) 
              เลขานุการสภาอบต.โคกจาน 
 
 

           ตรวจแล้วรับรองถูกต้อง 
 
ลงชื่อ                     ประธานสภา อบต. โคกจาน 
          (นายอุทิศ  ภูมิล าเนา) 
 

   ตรวจแล้วถูกต้อง 
 

             ลงชื่อ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                              (นางสาวปองรักษ์   วามะเกต) 

              
             ลงชื่อ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                                (นายสัตยา    อ่อนพา) 
 

             ลงชื่อ     คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                               ( นายพลากร   ลุส าเร็จ ) 


